



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด (กรอบข่าย) ฉบับประจำวันที ๑๑ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๒๑ มูลค่าข่าว ๒๘๒,๕๑๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



ไอคิวทะลุฟ้า

24

'ดิสนีย์' นิปุ่น ปิติมานะอารี
เหรียญทองคณิตโอลิมปิก 4 ปีซ้อน

ไอคิว
ทะลุฟ้า

'ดิสนีย์' นิปุ่น ปิติมานะอารี
เหรียญทองคณิตโอลิมปิก 4 ปีซ้อน

วันนี้พาไปรู้จักเพื่อนคนเก่งคณิตศาสตร์ ดิสนีย์ นายนิปุ่น ปิติมานะอารี อายุ 19 ปี จบจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ปทุมวัน กรองรางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศมาถึง 4 ปีซ้อน เข้าค่ายของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มาอย่างต่อเนื่อง การที่ดิสนีย์ประสบความสำเร็จในวันนี้ได้มาจากความเพียรพยายามและตั้งใจจริง

ดิสนีย์เป็นลูกชายของคุณพ่อชาวยุโรป และคุณแม่จีนตนา ภาณุวัฒน์สุข มีน้องชาย 1 คน ชื่อนายปวีณ ปิติมานะอารี อายุ 18 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.5 โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน คุณพ่อทำธุรกิจส่วนตัว คุณแม่เป็นแม่บ้าน ในระดับประถมศึกษาเรียนที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เมื่อก้าวเข้าสู่ระดับมัธยมตอนต้น-ปลาย เรียนที่โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ก่อนเข้ารับทุนสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ไป



นิปุ่น ปิติมานะอารี



ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีดิสนีย์ต้องไปเรียนซัมเมอร์ 12 หรือ 6 ครั้ง ก่อนจะยื่นคะแนนเข้าสู่มหาวิทยาลัยระดับแนวหน้า ตั้งใจว่าจะยื่นคะแนนไปที่มหาวิทยาลัยเอ็มไอที มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ขึ้นอยู่กับว่ามหาวิทยาลัยไหนจะตอบรับเข้าเรียน

แนวความเก่งเริ่มฉายออกมาสมัยเรียนอยู่

ชั้น ป.3 ดิสนีย์มีโอกาสเข้าค่ายคณิตศาสตร์และเข้าร่วมแข่งขันได้รับรางวัลมาอย่างต่อเนื่อง จึงรู้ว่าตัวเองมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ อีกทั้งได้แรงสนับสนุนจากครอบครัวและคุณครู ทำให้ความรู้ความสามารถเพิ่มพูนและเกิดประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมาศึกษาต่อที่ร.ร.สาธิต มศว ปทุมวัน ก็ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

ดิสนีย์บอกว่า คนที่จะเรียนคณิตศาสตร์



ไ้ดีนั่นต้องมีวิธีคิดในลักษณะตรรกะ มีความเป็นเหตุเป็นผล นอกจากนี้แม้จะลงสนามแข่งขันระดับชาติมาหลายครั้ง เจอคนเก่งในรุ่นเดียวกันจากทั่วโลก แต่ดิสนีย์ก็ไม่เคยรู้สึกเครียดหรือกดดันเลย จะมีความสุขและสนุกกับการแข่งขันเสมอ การปล่อยให้สมองไม่กดดัน ไม่เครียด อีกไม่นานก็จะมีทางออกในการแก้โจทย์ปัญหา ดิสนีย์ใช้ชีวิตเหมือนเยาวชนทั่วไปที่มีเวลาเล่นกีฬา โดยเฉพาะแบดมินตัน ฟุตบอล ปิงปอง และยังมีเวลาเล่นดนตรีคือกีตาร์ด้วย แรงบันดาลใจในการเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนนอกจากจะได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวและคุณครูเป็นอย่างดีแล้ว หม่อมดิสนีย์บอกว่ายังได้จากรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จจึงทำให้เขาอยากดำเนินรอยตามรุ่นพี่

การใช้ชีวิตในต่างประเทศในระดับปริญญาตรี-เอก ต้องใช้เวลา นานถึง 10 ปีทีเดียว ดิสนีย์บอกว่าแม้จะต้องใช้ชีวิตในต่างประเทศเป็นเวลานานเขาก็จะกลับมาเมืองไทย กลับมาทำคุณประโยชน์และใช้ความรู้ที่เล่าเรียนมาสร้างคุณค่าให้สังคมขึ้น ในประเทศไทยต่อไป